
 

 

 

สารสภาเภสัชกรรม 
เรื่อง ยืนยันจำนวนเภสัชกรยังขาดแคลน 

ตามที่มีการนำเสนอขอมูลในขาวเมื่อเร็ว ๆ นี้วาบุคลากรทางการแพทยในกระทรวงสาธารณสุข “…มีจำนวนเภสัช
กรเพียงพอ อาจมีมากเกินแลว....” นั ้น สภาเภสัชกรรม ขอเรียนใหพี ่นองเภสัชกรทุกทานทราบวา สภาเภสัชกรรม 
ไดดำเนินการช้ีแจงขอมูลที่ถูกตองใหกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของไดรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  รองศาสตราจารยพิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษนิตินันท นายกสภาเภสัชกรรม ไดไปพบ 
ที ่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข และผู ช วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่ร ับผิดชอบเรื ่องกำลังคน และผู อำนวยการ 
กองแผนงานและยุทธศาสตร เพื ่อแจงใหทราบถึงขอมูลที ่คลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับจำนวนเภสัชกร ซึ ่งทางผู เกี ่ยวของ 
ในกระทรวงสาธารณสุขจะแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง พรอมทั้งสงหนังสือเปนทางการไปภายในวันเดียวกัน 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  สภาเภสัชกรรมสงหนังสือไปยังผู อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจงขอมูลประกอบการกำหนดคาเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปกำลังคนและภารกิจ
บริการดานสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๗) ของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยใหขอมูล 
โดยสรุป ดังน้ี 

การสรุปตัวเลขเภสัชกรในภาคบริการ (โรงพยาบาลและรานยา) วามี ๔๘,๐๐๐ คน โดยคิดจากจำนวนเภสัชกร 
ที่ขึ ้นทะเบียนฯ ทั ้งหมดนั้น คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากเภสัชกรมีการกระจายตัวทำงานในสาขาตาง ๆ  
หลายสาขา ซึ่งตางจากวิชาชีพทางสาธารณสุขอื่น ๆ  ในขณะที่ตัวเลขเภสัชกรในภาคบริการ (โรงพยาบาลและรานยา) 
แทจริงมีเพียงประมาณ ๒๔,๐๐๐ คนเทานั้น  เมื่อมีการกำหนดเปาหมายเภสัชกรภาคบริการ ตอจำนวนประชากรไว 
๑: ๒,๐๐๐ คน  จะตองมีจำนวนเภสัชกรในภาคบริการจำนวน ๓๔,๐๐๐ คน ในป ๒๕๗๗  ดังนั้นจึงยังขาดแคลน
เภสัชกรอยูอีก ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งขอมูลดังกลาวมีการยืนยันทั้งจากทานที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม และ
กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สภาเภสัชกรรมไดชี้แจงขอมูลในเบ้ืองตนกับสื่อมวลชนที่เกี่ยวของ ซึ่งไดปรับปรุงแกไขขอมูล
ที่คลาดเคลื่อนดังกลาวแลว และไดใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับความตองการกำลังเภสัชกรในภาคบริการ (โรงพยาบาลและ
รานยา) เพ่ือชวยสรางความเขาใจในวงกวางอีกทางหนึ่งดวย 

ทายน้ีสภาเภสัชกรรม ใครขอเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเภสัชกรรมทุกทานที่มีความหวงใยในกรณีน้ีวา สภาเภสัชกรรม
ไดดำเนินการทุกดานดวยความรอบคอบ พรอมมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเกิดความ
เขาใจที่ถูกตอง ทั้งนี้ ขอใหเภสัชกรทุกทานเชื่อมั่นในสภาเภสัชกรรม รวมกำลังใจและรวมกันผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรม 
ที่รักย่ิงของพวกเราใหกาวหนา มั่นคงสืบไป 

 
สภาเภสัชกรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

 


